

Số: 157/LĐLĐ

Long Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2018

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018; nhằm tôn vinh, tri ân các thế hệ Nhà giáo và tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV cũng như tạo đồng thuận chia sẻ, hỗ trợ của công đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Ban Thường vụ LĐLĐ quận tuyên truyền đến công đoàn các Trường học chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt nam và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, quí trọng, khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho CBGVNV; Tuyên truyền những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua vận động của ngành. Động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, góp phần vào thành công đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng văn hóa, ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường nhà trường văn minh, thân thiện, an toàn, dân chủ và đổi mới.

2. Chủ động phối hợp với chuyên môn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giờ giảng và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.

3. Phối hợp đề xuất với chuyên môn đồng cấp có các chế độ chính sách đãi ngộ, tôn vinh các thế hệ nhà giáo tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên các CBGVNV quan tâm đến CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được công văn, đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai, tổ chức thực hiện thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Giang